

ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก

สถาบันวิทย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย



“ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก” เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่สถาบันวิทย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดบริการสังคม เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยรับเด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 7 – 12 ปี เข้าค่ายในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี) กระบวนการเรียนรู้ในค่ายวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ มีความพร้อมในการเรียนรู้สังคม มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ กลุ่มเพื่อน พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีฐานของวัฒนธรรมสังคมไทย มาสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ อาทิ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จริยธรรมและมารยาทของไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ ที่ค่ายจัดเป็นประสบการณ์ ทำให้เด็ก ๆ เกิดพัฒนาการโดยการแสดงออก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ในท้ายที่สุด มีการหนุนเสริมให้เกิดการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ การบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยตามความถนัดของเด็ก ๆ ในนิทรรศการและการจัดการแสดงบนเวที สำหรับค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็กในปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 แบ่งออกเป็นค่ายร้องรำทำเพลง ช่วงวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560

และค่ายศิลปะ ช่วงวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 โดยความร่วมมือกับ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านศูนย์การเรียนรู้ อาทิ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - เอเชีย จังหวัดสุพรรณบุรี, บ้านปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอ็มโอบุส ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- ศิลปะปูนปั้น) พุทธศักราช 2554 จังหวัดเพชรบุรี, แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด สวนตาลลุงอนอม จังหวัดเพชรบุรี

ศิลปวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคม ปากกู่อยู่ในวิถีของผู้คน มีพลังขับเคลื่อนในตัวเอง สามารถผสาน ปรับไหว สืบทอด ได้ต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่การดำรงรักษาเพื่อสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป การเรียนรู้วัฒนธรรมนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งเรียนรู้จากการปลูกฝังของครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็กของสถาบันวิทย์ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกแห่งเรียนรู้หนึ่งที่ได้บันทึกความทรงจำของเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากรุ่นสู่รุ่นมา 17 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและยั่งยืน